

Bảo đảm tổ chức tốt các phần lễ và phần hội ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Hướng dẫn số 13/HD-MTTQ-BTT việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.

Đây là hoạt động thiết thực, bổ ích được tổ chức hàng năm tại các khu dân cư trong tỉnh với mục tiêu tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới. Thông qua tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQ trong lịch sử dân tộc; vai trò của MTTQ trong giai đoạn hiện nay. Tại ngày hội, người dân có dịp đánh giá kết quả triển khai các mặt công tác của mặt trận, nhất là việc triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn

mới, đô thị văn minh", các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư. Ngày hội năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đặt ra yêu cầu tổ chức tốt các phần lễ và phần hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức.

Trong những năm qua, việc tổ chức ngày hội đã đạt được những kết quả thực chất, tạo không khí đoàn kết, vui tươi trong đồng bào các tầng lớp nhân dân. Nhiều hoạt động đã được tổ chức với kết quả tốt như: đánh giá kết quả công tác của mặt trận; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động của MTTQ; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương.

Tuy nhiên, qua nhiều năm tổ chức, ở một số nơi việc tổ chức ngày hội còn được triển khai hình thức, chủ yếu là phần phát biểu, báo cáo và tuyên dương, khen thưởng mà chưa thật sự tạo được không khí vui tươi cho người dân.



Tiết mục văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của làng Đông Cao, xã Tây Tiến (Tiền Hải).

Ảnh: THU THỦY

Ngày hội chưa thu hút được đông đảo bà con tham gia do công tác tuyên truyền, giới thiệu, động viên nhân dân tham dự triển khai mở nhà, chưa tâm huyết, thiếu trách nhiệm... Bên cạnh đó, một số hoạt động quan trọng hướng tới ngày hội được nhân dân quan tâm, mong muốn nhưng chưa được tổ chức hoặc tổ chức nhưng chưa thấu đáo, mang tính

hình thức, hiệu quả thấp. Đáng chú ý là việc tổ chức đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, trao đổi, tiếp thu các sáng kiến, kinh nghiệm của nhân dân, của

các khu dân cư trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kết quả MTTQ tham gia giám sát cán bộ, đảng viên và đại biểu dân cử ở địa phương.

Một trong những trọng tâm công tác của mặt trận là hướng về người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, tại những địa phương còn nhiều hộ nghèo, việc tổ chức ngày hội cần tập trung nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nên chú ý hơn trong việc tổ chức những hoạt động thiết thực, cụ thể hướng về nhân dân, tránh hình thức. Việc vận động nguồn lực để tổ chức những hoạt động đùm bọc, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cơ sở vật chất khu dân cư sẽ thu được kết quả tốt nếu mặt trận các cấp có sự chuẩn bị chu đáo, cụ thể, ý nghĩa trong từng chương trình tại ngày hội.

Năm nay, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã nhấn mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, hội trại; khuyến khích các hoạt động đậm nét truyền thống văn hóa của địa phương. Tuy vậy điều kiện của khu dân cư có thể tổ chức bữa cơm đoàn kết kết không khi đoàn kết, ẩm cúng tại khu dân cư. Đây là những công việc tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra bầu không khí vui tươi của ngày hội, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

LƯƠNG THẾ LỘC
(Ủy ban MTTQ tỉnh)

Tạo giống lúa chịu được môi trường khắc nghiệt

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài cấp nhà nước "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến chọn tạo giống lúa thuần chống chịu mặn, hạn thích nghi với điều kiện canh tác lúa vùng nhiễm mặn tại đồng bằng sông Cửu Long" do GS, TS Nguyễn Thị Lang (Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long) chủ trì thực hiện.



Đề tài thực hiện từ năm 2013 đến 2017, đã tạo được 6 giống lúa đưa vào sản xuất thử: OM6328, OM3673, OM10418, OM137, OM10373, OM5976. Đây là các giống lúa chống chịu được điều kiện môi trường mặn, ngập, hạn. Đầu năm 2018, nhiều giống lúa của đề tài đã chuyển giao cho doanh nghiệp để sản xuất ở những vùng khô hạn của miền trung.

Phát hiện tác dụng giảm đau của ánh sáng xanh

Các nhà khoa học Trường Đại học Mi-lan (I-ta-li-a) đã chứng minh tác dụng cần đau thần kinh của ánh sáng xanh qua thí nghiệm chiếu lên cơ thể chuột. Những tia ánh sáng xanh kích hoạt một loại prô-tê-in có tác dụng ngăn chặn cơn đau có nguyên nhân từ hệ thần kinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chiếu chùm ánh sáng xanh lên cơ thể vật thí nghiệm trong vòng một phút sẽ có tác dụng giảm đau trong nửa giờ. Phát hiện mới này mở ra phương pháp điều trị mới cho người bệnh mắc các chứng bệnh đau thần kinh dai dẳng, nhất là trong các trường hợp tế bào thần kinh phản ứng quá mức đối với các cơn đau.

Ứng dụng thuật toán tối ưu hóa đèn giao thông

Đầu năm 2019, các nhà nghiên cứu của Đại học Xte-len-bốt (Nam Phi) sẽ bắt đầu thử nghiệm ứng dụng thuật toán tối ưu hóa đèn giao thông tại thị trấn Xte-len-bốt, tỉnh Oe-xơn Kép. Các nhà nghiên cứu sử dụng kết hợp các camera lắp mới tại các nút giao thông và các mạch điện tử đã được thiết kế, lắp đặt bên dưới mặt đường giúp tính toán lưu lượng xe và các dòng xe cộ lưu thông.



Dữ liệu thu thập được gửi về hệ thống và thuật toán ứng dụng sẽ tự động điều chỉnh các tín hiệu giao thông, giúp lưu lượng phương tiện giao thông có thể di chuyển tối ưu và giảm sự can thiệp của người điều khiển giao thông. Các nhà nghiên cứu hy vọng, với ưu điểm thời gian thực hiện nhanh và tiết kiệm hơn so với xây dựng thêm nhiều tuyến đường mới, giải pháp này sẽ giúp giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông tại các nước đang phát triển.

(theo nhandan.com.vn)

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những năm qua, Công an tỉnh luôn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, từ thiện hướng về cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thái Bình trong lòng người dân.

Xác định việc thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Từ thiện nhân đạo" là một trong những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, không chỉ kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn mà qua đó còn góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam về tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", đồng thời gắn kết mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân, 5 năm qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban, công an các huyện, thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà gần 7.000 lượt đối tượng chính sách với số tiền 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ 29 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 250 triệu đồng, trợ cấp khó khăn đợt xuất cao cấp bộ, chiến sĩ trên 700 triệu đồng, hỗ trợ các tổ chức xã hội gần 1,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Công an

NGÀNH CÔNG AN Thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện



Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà cho đối tượng chính sách, người nghèo.

tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân và trích quỹ tình nghĩa hỗ trợ sửa chữa 2 nhà và xây mới 19 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách và

cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tá Bùi Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua,

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tích cực triển khai và tham gia các phong trào nhân đạo từ thiện, hướng về cơ sở như: "Phụ nữ Công an Thái Bình cùng em đến trường", "Đêm hội trăng rằm", "Tinh nguyện mùa đông", "Xuân yêu thương"... Hội Phụ nữ tổ chức xây dựng 8 công trình như: sân chơi cho thiếu nhi, sân nhà văn hóa, công trình nước sạch, đường nông thôn... hỗ trợ trang thiết bị cho 3 đơn vị (nhà trẻ, trung tâm bảo trợ xã hội và bệnh viện); huy động 1.200 lượt đoàn viên, hội viên tham gia 7 đợt giúp dân gặt lúa, thu hoạch hoa màu, làm kênh mương, phục vụ xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Bệnh xá Công an tỉnh tổ chức khám bệnh cho 500 người nghèo, đối tượng chính sách. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người nghèo, các đồng đội, đồng chí có hoàn cảnh khó khăn. Gần đây nhất

NGUYỄN TÙNG

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc

Sôi nổi và hào hứng là không khí buổi học ngoại khóa có chủ đề: "Tác hại từ thuốc lá" của các em học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình). Đây là chủ đề không còn xa lạ đối với các em học sinh bởi trong nhiều năm qua phong trào xây dựng môi trường trường học không khói thuốc lá đã được Trường THPT Lê Quý Đôn triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức.

Em Cao Quỳnh Chi, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Qua những buổi học ngoại khóa chúng em đã hiểu đầy đủ hơn về tác hại của thuốc lá và cùng nhau tuyên truyền nói không với thuốc lá. Khi được sống trong môi trường không khói thuốc lá, trong lành như ở trường chúng em cảm thấy rất dễ chịu. Độ tuổi học sinh, luôn có những thay đổi về tâm lý rất nhanh, nhiều em muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành nên bắt đầu hút thuốc. Thuốc lá rất dễ nghiện nhưng đã nghiện lại rất khó bỏ. Các em học sinh cũng chưa hình dung hết khi đã nghiện thuốc là không những

có thể phải mang theo suốt đời gánh nặng bệnh tật mà còn mang theo gánh nặng kinh tế. Thực tế ấy, đòi hỏi việc xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá chính là tạo môi trường lành mạnh, giúp học sinh tiếp thu và tạo được những ý thức đúng đắn nhất với hành vi hút thuốc lá. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã sớm triển khai các quy định này tới tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm học, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh đã phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức đồng loạt các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho giáo viên, tổng phụ trách, bí thư đoàn thanh niên ở tất cả các trường học. Qua đó, chính đội ngũ cán bộ, giáo viên đã qua tập huấn này sẽ có biện pháp tuyên truyền hợp lý, hiệu quả với đơn vị trường mình.

Clip bài hát: "Bỏ ơi bỏ đừng hút thuốc lá" đã được các cô giáo Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) vận dụng trong những buổi học giáo dục công dân tại lớp. Mỗi học sinh đã

là tuyên truyền viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá, khẩu hiệu này đã lan tỏa sâu rộng tại trường trong nhiều năm qua, tạo ra sức hút đối với chính bản thân các em học sinh, để gia đình và cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường lành mạnh không khói thuốc. Cô giáo Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong chia sẻ: Với học sinh tiểu học là lứa tuổi chưa hút thuốc lá nhưng nhà trường luôn chú trọng công tác tuyên truyền giúp các em hiểu đầy đủ về tác hại của thuốc lá và lợi ích của việc xây dựng môi trường hoàn toàn không khói thuốc. Đặc biệt, qua clip bài hát "Bỏ ơi bỏ đừng hút thuốc lá" rất dễ hiểu và dễ nhớ mà nhà trường đã triển khai tuyên truyền hơn 10 năm qua đã phần nào tác động tích cực để mỗi em học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong xây dựng trường học, gia đình không khói thuốc lá. Nhà trường đã treo pa nô và biển "Cấm hút thuốc" ngay từ cổng để nhắc nhở khách đến trường, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và học sinh cùng nhau



Buổi học ngoại khóa về tác hại của thuốc lá tại Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình).

xây dựng một môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá. Trường THPT Hùng Vương (Vũ Thư), ngay từ cổng vào đến tất cả các phòng học trong trường, rất nhiều pa nô tuyên truyền chuyển tải những thông điệp về tác hại của thuốc lá, biển "Cấm hút thuốc lá trong trường học" cũng được lắp đặt và đem lại hiệu quả thiết thực. Từ chỗ trường khi bị phát hiện sẽ bị hạ hạnh kiểm, mời gia đình lên ký cam kết. Nhà trường còn lắp đặt hệ thống camera giám sát tất cả các hoạt động của thầy cô giáo và học sinh tại lớp, tại trường. Việc xây dựng môi trường trường học không khói thuốc được giáo viên, học sinh thực hiện rất nghiêm túc. Từ nhiều năm

không khói thuốc lá", Ban Giám hiệu luôn chú trọng công tác tuyên truyền về tác hại thuốc lá và xây dựng "Môi trường không khói thuốc"; tổ chức viết bài thi về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức ký cam kết không hút thuốc lá và tăng cường kiểm tra, giám sát hàng ngày, hàng tuần để nghiêm cấm việc hút thuốc lá trong học sinh. Học sinh nào hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường khi bị phát hiện sẽ bị hạ hạnh kiểm, mời gia đình lên ký cam kết. Nhà trường còn lắp đặt hệ thống camera giám sát tất cả các hoạt động của thầy cô giáo và học sinh tại lớp, tại trường. Việc xây dựng môi trường trường học không khói thuốc được giáo viên, học sinh thực hiện rất nghiêm túc. Từ nhiều năm

nay, Trường THPT Hùng Vương không có bất kỳ giáo viên, học sinh nào hút thuốc lá trong khuôn viên trường. Xác định khâu tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong xây dựng trường học không khói thuốc lá, những năm qua, các đơn vị trường đã đẩy mạnh công tác này bằng nhiều hình thức... Nhằm xây dựng, duy trì nhà trường không khói thuốc, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình chủ động phối hợp với các khoa chuyên môn, cùng với giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong các buổi sinh hoạt lớp; lồng ghép nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong các chương trình mà Đoàn trường, Hội Sinh viên

nhà trường tổ chức; từ đó nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền xây dựng trường học không khói thuốc. Qua công tác tuyên truyền, phần lớn sinh viên đã chuyển biến tích cực về ý thức, nói không với thuốc lá. Mặc dù công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học đã đạt nhiều kết quả nhưng thực tế là vẫn còn hiện tượng học sinh, sinh viên hút thuốc lá bên ngoài khu vực trường do bị bạn bè lôi kéo, thích thể hiện, tò mò, để khẳng định mình là người lớn. Tuy vậy cũng phải khẳng định rằng, việc triển khai phong trào xây dựng môi trường trường học không khói thuốc của ngành Giáo dục trong thời gian qua đã có tác động tích cực về nhiều mặt. Trong đó ghi nhận nhất là đã góp phần tuyên truyền, giáo dục các em học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường hiểu được tác hại của thuốc lá, cần tránh xa khói thuốc lá. Bên cạnh đó, một lực lượng lớn các thầy giáo đã từ bỏ thói quen hút thuốc của mình vì sức khỏe bản thân, cộng đồng và cũng là để làm gương cho học trò. Xây dựng trường học không khói thuốc không chỉ đem lại một môi trường học đường trong lành an toàn, bảo vệ sức khỏe cho mọi người mà còn hướng đến một nếp sống văn minh cho thế hệ tương lai bắt đầu từ việc giáo dục cho các em sống lành mạnh vì mình và vì cộng đồng.

HÀNG THIA
(Trung tâm TT-GDSK tỉnh)